

## KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ BA CUỘC VẬN ĐỘNG Ở THANH HÓA VÕ NGUYỄN LƯỢNG

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa

Trong khi đảng bộ và nhân dân tỉnh chúng tôi đang ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ bảy, quyết tâm giành thắng lợi trận đầu bằng vụ sản xuất đông – xuân 1969-1970 thì được các nghị quyết của Trung ương về ba cuộc vận động soi sáng và cổ vũ. Chúng tôi coi đó là một thời cơ lớn vô cùng thuận lợi.

Dưới ánh sáng của các nghị quyết của Trung ương, chúng tôi càng nhận rõ trách nhiệm của mình và nâng cao quyết tâm phấn đấu bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội đảng bộ đã đề ra cho ba năm (1970- 1972) là: “Trên cơ sở đẩy mạnh việc thực hiện đồng thời ba cuộc cách mạng, lấy cách mạng kỹ thuật làm then chốt, nhằm ra sức phát triển kinh tế địa phương, trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhanh chóng đạt ba mục tiêu 5 tấn, 1 lao động, 2 con lợn trên một hec-ta gieo trồng, tập trung sức phấn đấu giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng, đồng thời phát triển mạnh nghề biển, nghề rừng; tiếp tục bảo đảm đầy đủ nhất mọi yêu cầu của tiền tuyến, tăng cường củng cố lực lượng hậu phương, làm tốt công tác bảo vệ trị an; cải thiện từng bước đời sống nhân dân trong tỉnh”.

Được sự chỉ đạo cụ thể của Ban bí thư Trung ương Đảng, với những cố gắng bước đầu của toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong năm 1970, đảng bộ chúng tôi đã có những bước trưởng thành mới:

Về nhiệm vụ động viên tuyển quân, chi cho tiền tuyến, chúng tôi đã hoàn thành nhanh, gọn, vượt mức về số lượng và bảo đảm về chất lượng tốt.

Chúng tôi đã phấn đấu vượt qua được các khó khăn hồi đầu năm như rét dài, hạn nặng, hàng vạn người bị cúm, làm mất hàng chục vạn ngày công cho sản xuất... bảo đảm hoàn thành căn bản diện tích cây lúa vụ đông – xuân và mười một chỉ tiêu diện tích gieo trồng khác đạt cao hơn năm 1969. Nhất là việc mở rộng diện tích cây

lúa xuân, chúng tôi thực hiện được 18% tổng diện tích vụ đông- xuân, tăng gấp hơn 6 lần vụ đông – xuân trước. Nhờ đó, năng suất lúa toàn vụ tăng 13%, sản lượng tăng hơn 2 vạn tấn (có 39% số hợp tác xã ở miền xuôi đạt 2 tấn/ha/vụ trở lên, trong đó một số xã và hợp tác xã đạt trên 4tấn/ha/vụ). Nghĩa vụ lương thực đối với Nhà nước và mức bình quân của các xã viên hợp tác xã đều tăng hơn vụ đông – xuân 1968-1969.

Thắng lợi bước đầu của ba cuộc vận động đã giành được trong vụ sản xuất đông - xuân cùng việc chấp hành tốt chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực và thực hiện phân phối xã hội chủ nghĩa đã tạo đà cho chúng tôi tiến vào vụ mùa với tinh thần phấn khởi và tin tưởng hơn. Vì vậy, trong vụ mùa 1970, diện tích cấy lúa tăng hơn vụ mùa trước 3.500 hec-ta; 83,1% diện tích được cấy trong thời vụ tốt nhất, diện tích được cấy bằng giống lúa mới cũng tăng lên, các mặt kỹ thuật có tiến bộ; do đó, năng suất vụ mùa này tăng trên 10%, sản lượng tăng gần 3 vạn tấn so với vụ mùa 1969. Số huyện, xã hợp tác xã đạt và vượt 5 tấn/ha xuất hiện nhiều.

Mặt trận sản xuất nông nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp cũng có chuyển biến tiến bộ. Giá trị sản lượng của 9 tháng đầu năm 1970 tăng 4,6% so với cùng thời gian này năm trước; trong đó, công nghiệp quốc doanh tăng 7,2%, thủ công nghiệp tăng 2,5% hàng tiêu dùng tăng 13%. Một mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống như: cá biển, vải, chiếu cói, đường, xà phòng, đồ thủy tinh, thuốc lá, thuốc chữa bệnh, than, củi, vôi, gạch... đều tăng khá.

Các mặt hàng hoạt động kinh tế, văn hóa, sự nghiệp phục vụ khác cũng có những đóng góp thiết thực có hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ.

Những kết quả trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về ba cuộc vận động và nghị quyết của Đại hội đảng bộ tỉnh tuy mới bước đầu, song đã tạo cho phong trào tỉnh chúng tôi, nhất là cho các cấp uỷ từ tỉnh đến chi bộ những kinh nghiệm, triển vọng và nhân tố mới để có thể vươn lên khắc phục nhanh chóng tình trạng yếu kém dài trong sản xuất nông nghiệp và hợp tác hóa, tiến dần lên thể mạnh và vững mạnh.

Sau khi sơ kết từ cơ sở lên, về bước một của ba cuộc vận động, chúng tôi thấy có một số kinh nghiệm thiết thực về việc vận dụng và chỉ đạo thực hiện ba cuộc vận động ở địa phương như sau:

1 – Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng cơ sở, đề cao trách nhiệm của mỗi cấp uỷ, mỗi đảng viên, thể hiện trong hành động cụ thể của mình, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi đã đề ra. Nắm vững nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh do Đại hội đảng bộ đề ra và Nghị quyết “đánh thắng trận đầu” của Tỉnh uỷ, chúng tôi đã chủ trương phải làm cho toàn đảng bộ bám chắc yêu cầu, nội dung của cuộc vận động “nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh”, đưa đảng viên ra hành động và gương mẫu thực hiện các Nghị quyết về cuộc vận động “lao động sản xuất” và “phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể ở nông thôn”. Trên cơ sở đó, lãnh đạo và lôi cuốn quần chúng nhân dân đông đảo tham gia thực hiện ba cuộc vận động với khí thế sôi nổi và ngày càng tự giác hơn, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

Cùng với việc tăng năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp tỉnh, cấp huyện, chúng tôi đã thấy rõ và quyết tâm bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các chi bộ và đảng bộ cơ sở. Chúng tôi đặt rõ nhiệm vụ và yêu cầu mỗi đảng viên phải rèn luyện qua phong trào và sinh hoạt của chi bộ để nâng cao tính tiên phong gương mẫu trên các mặt lao động sản xuất, thực hiện kỹ thuật làm giống lúa mới, chấp hành đầy đủ các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như tích cực sửa chữa kịp thời những sai lầm vi phạm các chính sách lâu nay đã mắc phải, nâng cao đạo đức phẩm chất cách mạng. Từ đó, dần từng bước nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, giác ngộ giai cấp, giác ngộ về Đảng, mà trước hết là giác ngộ về tinh thần làm chủ tập thể về mọi mặt, nhất là phải thực sự nêu cao tinh thần làm chủ tập thể về mặt kinh tế.

Nhưng, muốn cho cán bộ, đảng viên có thể giữ gìn và phát huy được ý trí chiến đấu của mình, tinh thần làm chủ tập thể của mình ngày càng cao kịp với yêu cầu phát triển của tình hình và nhiệm vụ mới, có năng lực tổ chức và lãnh đạo quần

chúng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, chúng tôi đã đề cao đúng mức việc học tập khoa học, kỹ thuật và quản lý kinh tế. Chúng tôi yêu cầu cụ thể mỗi cán bộ, đảng viên đều phải có trách nhiệm học tập nắm vững thời vụ và kỹ thuật gieo cấy lúa xuân, kỹ thuật nuôi bèo hoa dâu và một số hiểu biết về công tác quản lý lao động, như vấn đề định mức lao động, xếp bậc công việc, tiến hành ba khoán và khoán từng việc theo thời gian.

Trong công tác chỉ đạo, chúng tôi tập trung và kiên trì phát huy khí thế cách mạng tiến công trong Đảng, từng bước gây thành phong trào cách mạng, bảo đảm tính tự giác của quần chúng trên từng mặt công tác, từng khâu sản xuất và trong từng thời gian. Vừa qua, chúng tôi tập trung đẩy mạnh khí thế lao động sản xuất và phong trào làm giống lúa mới ngắn ngày.

Để vừa tạo đà cho phong trào quần chúng vừa tạo khí thế mới trong Đảng, đồng thời tranh thủ thời gian tu bổ cơ sở vật chất quan trọng bậc nhất của sản xuất nông nghiệp trong tỉnh là hệ thống nông giang tự chảy và hệ thống đê chống lụt lũ sông Chu, sông Mã, bằng từng đợt sóng liên tiếp, chúng tôi đã sắp xếp bố trí lực lượng sản xuất và công tác, động viên mọi lực lượng cán bộ, nhân viên, từ cơ quan tỉnh uỷ, uỷ ban hành chính tỉnh đến các ngành, các cấp, cùng lực lượng giáo viên, học sinh chuyên nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, lần lượt thay nhau tham gia công tác thuỷ lợi. Trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã huy động được 2.600.000 ngày công, trong đó có 2.300.000 công đi làm thuỷ lợi, với khí thế bừng bừng tiến công cách mạng của đảng viên và quần chúng. Như vậy, nếu tính về số lượng thì số ngày công đó gấp hơn hai lần mức huy động qua 6 tháng đầu năm 1969; nhưng về chất lượng và nhiệt tình lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cũng như tinh thần thi đua sôi nổi và chỉ đạo làm gọn tập trung dứt điểm, thì tiến bộ hơn nhiều và đã đem lại hiệu quả thiết thực phục vụ sản xuất.

Dựa vào chức năng tổ chức quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp và chức năng tổ chức giáo dục, động viên quần chúng của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp phụ nữ, chúng tôi đã hướng hoạt động của các cơ quan đó vào việc đẩy mạnh phong trào lao động

sản xuất và đề cao quyền làm chủ tập thể của đoàn viên, hội viên trong các tổ chức kinh tế cũng như trong các tổ chức chính trị ở từng cấp. Đồng thời, đảng bộ chúng tôi cũng đã từng bước chú ý bồi dưỡng năng lực và tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền và đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức cho đoàn viên, hội viên của mình và nhân dân tham gia, góp ý kiến phê bình công tác của chi bộ, việc lựa chọn kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh và việc lựa chọn đưa người vào các cấp uỷ đảng ở cơ sở.

Với nhận thức và cách làm đó, từng thời kỳ, chúng tôi đưa cán bộ, đảng viên ra hành động cách mạng trong phong trào lao động sản xuất quần chúng. Biện pháp này chẳng những khắc phục được một khuyết rất cơ bản trong đảng bộ tỉnh chúng tôi là có một số đảng viên, nhất là đảng viên nam giới, ít lao động, hoặc không lao động cho tập thể, mà còn từng bước nâng cao dần ý thức, thái độ lao động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với sản xuất tập thể và nâng cao trình độ lao động có kỹ thuật của họ. Kết quả là số đông đảng viên đã tiến bộ rõ rệt.

Nhờ đó, trong thời gian qua, tỉnh chúng tôi đã có bước phát triển mới về sản xuất, chi viện tiền tuyến và bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, đồng thời tiến một bước trong công tác quản lý kinh tế, nhất là quản lý lao động; quan hệ sản xuất mới được củng cố và ngày càng hoàn thiện. Hiện nay chúng tôi đã có 72% số hợp tác xã miền xuôi thực hiện được định mức lao động, xếp bậc công việc, trong đó có 36% hợp tác xã thực hiện tốt ba khoán cho đội sản xuất và 23% đội sản xuất thực hiện khoán nhóm, khoán việc, có lịch sản xuất 10 ngày một cách tương đối có nền nếp.

Sự tiến bộ trên một số mặt trong công tác quản lý cùng phong trào làm giống lúa mới gần đây có năng suất cao đang trở thành sự đòi hỏi của quần chúng.

Chúng tôi cho đây là một nhân tố rất quan trọng giúp chúng tôi có thêm sức bật mới mạnh mẽ hơn nữa để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao hơn và tăng cường củng cố, xây dựng đảng bộ chúng tôi vững mạnh hơn, bảo đảm đủ sức lãnh đạo và hướng dẫn phong trào quần chúng.

2. Thông qua việc đưa đảng viên ra hành động mà tăng cường củng cố các tổ chức cơ sở của Đảng về tư tưởng và tổ chức

Việc đưa cán bộ, đảng viên vào hành động cách mạng, thông qua phong trào lao động sản xuất của quần chúng, tự bản thân nó đã có tác dụng rõ rệt đẩy mạnh sản xuất và nhanh chóng tập hợp quần chúng.

Nhưng nếu chỉ đơn giản dựa vào việc này để xác định cho cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm đầy đủ và sâu sắc đối với sản xuất và tôn trọng quyền làm chủ tập thể của quần chúng, bảo đảm phát huy chế độ dân chủ ở nông thôn, đẩy mạnh liên tục ngày càng cao phong trào cách mạng của quần chúng thì không thể nào giải quyết được.

Ở tỉnh chúng tôi, việc giáo dục và đưa toàn bộ đảng viên vào tham gia lao động sản xuất, ngày từ thời gian đầu đã có một số tác dụng tốt, vì đó là hành động cụ thể nhằm sửa chữa khuyết điểm của một số đảng viên trước đây đã mắc phải mà quần chúng thường rất phàn nàn. Nhưng để thực hiện thật đúng đắn ý nghĩa lao động của người đảng viên, đảng bộ chúng tôi còn phải dày công bồi dưỡng, xây dựng cho mỗi đảng viên trong tỉnh có dũng khí phấn đấu cách mạng rất cao, có tinh thần làm chủ tập thể theo lập trường của giai cấp công nhân, trước hết thể hiện trong lao động sản xuất và trong việc bảo vệ của công. Đồng thời, chúng tôi còn phải kiên trì đấu tranh nhằm cải tạo triệt để ý thức tư tưởng phong kiến đối với vấn đề lao động sản xuất, vì nó đã trở thành thói xấu trong nếp nghĩ, việc làm, không những trong một số đông quần chúng.

Bởi vậy, nhân thời cơ lớn bước đầu quán triệt và vận dụng đúng đắn nội dung ba cuộc vận động vào hoàn cảnh thực tế của địa phương đã tạo ra được một số thuận lợi nhất định, chúng tôi càng đặc biệt coi trọng và từng bước đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức, làm cho cả ba mặt tư tưởng, tổ chức và hành động trong công tác xây dựng Đảng tiến lên đồng đều, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, nâng dần lên thành khí thế cách mạng tiến công trong toàn Đảng bộ và phong trào cách mạng của quần chúng như nghị quyết Đại hội đảng bộ chúng tôi đã đề ra. Đặt vấn đề như vậy nên một mặt chúng tôi ra sức củng cố phong trào, phát huy khí thế của quần chúng đẩy mạnh sản xuất, mặt khác, tiến hành nhiều biện pháp giáo

dục và tổ chức trong nội bộ Đảng và một số biện pháp bảo đảm kỷ luật về sản xuất, quản lý trong các tổ chức kinh tế.

Trong các biện pháp, chúng tôi đặc biệt chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý chí phấn đấu cách mạng và năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ sở. Đến nay, Tỉnh uỷ chúng tôi đã trực tiếp bồi dưỡng cho tất cả cán bộ chủ chốt các ngành cấp tỉnh, ban thường vụ các huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc và bí thư các đảng uỷ xã. Các huyện uỷ đã trực tiếp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ huyện, bí thư các chi bộ và chủ nhiệm các hợp tác xã. Tính từ chủ nhiệm hợp tác xã và bí thư chi bộ trở lên, thì cả tỉnh và các huyện đã bồi dưỡng được 12.000 cán bộ về nội dung các nghị quyết lớn của Trung ương và kế hoạch tiến hành ba cuộc vận động ở địa phương. Ngoài ra, trường huấn luyện cán bộ của tỉnh uỷ và của các huyện uỷ và trường quản lý hợp tác xã của tỉnh cũng đã bồi dưỡng được 16.000 cán bộ xã, hợp tác xã, đội trưởng sản xuất về các vấn đề định mức, xếp bậc lao động và công điểm, về các nguyên tắc và cách tiến hành ba khoán trong hợp tác xã. Nhiều huyện còn tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện ngắn ngày cho cả đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động Hồ Chí Minh và các cán bộ khác về kỹ thuật làm lúa xuân, nuôi thả bè hoa dâu, kỹ thuật trồng bông, về cách lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch cân đối lao động ở đội sản xuất và tổ chức đi tham quan học tập những đơn vị tiên tiến, v.v...

Chúng tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh việc củng cố lại nền nếp sinh hoạt của các chi bộ và tổ đảng. Vừa qua, gần hết các huyện trong tỉnh đều đã quy định được lịch sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và tổ đảng thống nhất trong toàn huyện, và 80% số chi bộ đã giữ được nếp sinh hoạt thường xuyên. Phần lớn đảng viên cũng đã nghiêm chỉnh thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng.

Nội dung sinh hoạt tuy chưa được cải tiến sâu sắc, nhưng bước đầu đã chú trọng kiểm điểm sự lãnh đạo việc tổ chức thực hiện của các tổ đảng, các chi bộ đối với với lịch canh tác 10 ngày của đội sản xuất và hằng tháng của hợp tác xã; việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng, đội sản xuất và các gia đình xã viên; tinh thần gương mẫu và tác dụng lãnh đạo quần chúng của đảng viên trong lao động sản

xuất, chấp hành các chính sách của Đảng, nhất là đối với chính sách phân phối lương thực, tôn trọng tài sản của hợp tác xã. Sau các kỳ sinh hoạt Đảng, nhiều chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tự phê bình trước quần chúng xã viên trong đội sản xuất, về tinh thần lao động trong từng thời gian, giao trách nhiệm và động viên được nhiều đảng viên trả nợ và giúp nhau trả nợ cho hợp tác xã.

Năm qua, trong toàn tỉnh, đã hai lần chúng tôi tổ chức cho đảng viên tự phê bình trước quần chúng. Việc làm trên có tác dụng rất tốt đối với việc giáo dục quần chúng tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đảng bộ và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các chi bộ đảng, đảng viên với quần chúng.

Do xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, đồng thời thật sự căn vào khâu trọng yếu, mặt yếu kém của đảng bộ để đặt nhiệm vụ công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đưa đảng viên ra hành động, và tiến hành cả ba mặt công tác tư tưởng, tổ chức, hành động như trên nên Đảng bộ chúng tôi đã mở ra được thế mới cho phong trào, đưa công tác giáo dục và công tác tổ chức của Đảng đi vào phục vụ sát các nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đảng viên được đúng đắn, cũng như củng cố các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh hơn.

3. Quyết tâm cải tiến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và các huyện uỷ đối với các tổ chức cơ sở

Đồng chí Lê Duẩn đã nói: “Toàn bộ sức ta chiến đấu của Đảng cuối cùng phải biểu hiện ở sức mạnh của chi bộ trong việc biến đường lối, chính sách của Đảng thành hành động của quần chúng nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng thực tiễn”.

Chúng tôi nghĩ rằng, muốn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba cuộc vận động, phải quyết tâm cải tiến công tác chỉ đạo của Tỉnh uỷ, nhất là của các huyện uỷ đối với cơ sở. Có như vậy mới tranh thủ được dịp thuận lợi, do các nghị quyết của Trung ương soi sáng, để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, chúng tôi đã đặt rõ trách nhiệm của Tỉnh uỷ và của các huyện uỷ đối với các tổ chức cơ sở. Có như vậy mới tranh thủ được thuận lợi, do các nghị quyết của Trung ương soi sáng, để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do



đó, chúng tôi đã đặt rõ trách nhiệm của Tỉnh uỷ và của các huyện uỷ đối với các tổ chức cơ sở.

Về phần mình, ngoài việc nghiên cứu, hướng dẫn cho các ngành, các cấp làm tốt việc cải tiến nội dung sinh hoạt chính trị của các chi bộ, việc giáo dục, rèn luyện đảng viên và thực hiện đúng đắn Điều lệ, nội quy của hợp tác xã, Tỉnh uỷ chúng tôi đã cố gắng làm tốt việc phân công các tỉnh uỷ viên phụ trách, giúp đỡ các huyện uỷ chỉ đạo cơ sở. Chúng tôi cũng đã kiên quyết sắp xếp công tác huy động được trên 2.000 cán bộ tỉnh; huyện tình nguyện xuống trực tiếp tăng cường cho cơ sở. Anh chị em cán bộ này trực tiếp sinh hoạt, công tác, tham gia lao động sản xuất ở các cơ sở và cùng với đội ngũ cốt cán ở các chi bộ và hợp tác xã vận động, tổ chức cán bộ, đảng viên và quần chúng phần đầu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; đồng thời thông qua công tác, giúp các huyện uỷ rút kinh nghiệm để chỉ đạo. Đến nay, tuyệt đại bộ phận các đồng - xuân đó đều đã làm tốt phần trách nhiệm đã được giao, được bầu vào giữ các cương vị chủ chốt ở cơ sở, và góp phần tạo tăng cường chỉ đạo, phát huy chức năng quản lý kinh tế của chính quyền và các ngành chuyên môn và chức năng tổ chức, giáo dục, vận động quần chúng hành động của các đoàn thể công đoàn, thanh niên, phụ nữ theo hướng phục vụ sản xuất, phục vụ cho sự thắng lợi của ba cuộc vận động ở cơ sở.

Đối với việc củng cố các chi bộ và các hợp tác xã kém, chúng tôi coi trọng việc giáo dục đảng viên và quần chúng hiểu rõ tình hình nhiệm vụ, cách mạng khả năng hiện nay, hiểu rõ các đường lối, chính sách của Đảng và một số hiểu biết về khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, chúng tôi giúp đỡ cho các chi bộ và các hợp tác xã đó từng bước xây dựng nhiệm vụ chính trị từ thấp đến cao và thực hiện thắng lợi được nhiệm vụ đã đề ra. Trên cơ sở đó, củng cố, ổn định đội ngũ cốt cán, sửa chữa những lệch lạc về chấp hành các chính sách và điều lệ hợp tác xã, nhất là những chính sách về khuyến khích lao động, chính sách bảo vệ tài sản của hợp tác xã. Trong năm qua, một số huyện uỷ trong tỉnh chúng tôi đã quyết tâm chỉ đạo, giúp đỡ các cơ sở kém. Một số đồng chí bí thư huyện uỷ trực tiếp phụ trách xây dựng chi bộ kém. Do đó, đến nay số chi bộ và hợp tác xã kém đã giảm xuống, một số chi bộ

trước vào loại kém nay đang có đà vươn lên mạnh mẽ. Vừa qua, tỉnh chúng tôi đã sơ kết bước một và thảo luận nội dung, biện pháp tiến hành bước hai của ba cuộc vận động. Chúng tôi nhận thức rằng bước hai là bước phát huy những kết quả đã đạt được trong bước một, làm cho toàn đảng bộ thấm nhuần sâu sắc, đầy đủ và chấp hành tốt hơn nữa các Nghị quyết của Trung ương về ba cuộc vận động.

Vì vậy, chúng tôi còn phải tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa cả về ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo và trình độ quản lý để đạt yêu cầu rất quan trọng là làm cho từng cấp, từng ngành, từng cơ sở xác định đúng đắn hơn nữa nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của mình trong việc quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ, mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam ngày 10-12-1970 vừa qua. Trên cơ sở đó, biến thành hành động sôi nổi của quần chúng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng mà Trung ương đã giao phó cho đảng bộ và nhân dân tỉnh chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng, những kết quả về nâng cao chất lượng đảng viên, về tăng cường chế độ làm chủ tập thể và về phong trào lao động sản xuất đều phải được thể hiện sâu sắc ở chỗ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Để đạt được mục tiêu đó, trước hết Tỉnh uỷ chúng tôi phải ra sức nâng cao chất lượng lãnh đạo của bản thân mình, tiếp tục suy nghĩ để vận dụng đúng đắn các nghị quyết của Trung ương, lấy việc chỉ đạo tốt cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên làm nhân tố quyết định nhất bảo đảm thực hiện thắng lợi cuộc vận động lao động sản xuất và cuộc vận động phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể ở nông thôn. Chúng tôi còn phải cố gắng, kiên trì xây dựng cho các cấp bộ đảng trong tỉnh có nếp suy nghĩ mới, lối làm việc mới, có năng lực quản lý kinh tế, có trình độ kỹ thuật tiến bộ hơn, để đủ sức lãnh đạo đảng bộ và quần chúng phấn đấu không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng của địa phương, nhằm làm tròn nhiệm vụ của một tỉnh ở hậu phương lớn, góp phần xứng vào sự nghiệp đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ vững chắc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.